



ในสถานการณ์

หน้าหลัก / การเมือง / ในสถานการณ์

กระทรวงเกษตรฯ Kick off มอบโฉนดเพื่อการเกษตร พร้อมกันทั่วประเทศ 25,000 ฉบับ หวังเข้าถึงแหล่งทุน สร้างอาชีพ

เผยแพร่: 15 ม.ค. 2567 14:34 ปรับปรุง: 15 ม.ค. 2567 14:34 โดย: ผู้จัดการออนไลน์



49



วันนี้(15 ม.ค.)ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน “Kick off พิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตรเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2567” โดยมี นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิฑูรย์โรจน์ ทรัพย์สงสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ว่าราชการจังหวัด 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ลพบุรี สระบุรี นครนายก สุพรรณบุรี ปราจีนบุรี อุทัยธานี และจังหวัดเพชรบุรี แขกผู้มีเกียรติ และเกษตรกร เข้าร่วม ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทรจ.พระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ ยังมี Kick off พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมี นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน Kick off มอบโฉนดเพื่อการเกษตร ณ จังหวัดชุมพร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 ต้องการพัฒนาเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ให้เป็นโฉนด กระทรวงเกษตรฯ โดย ส.ป.ก. จึงได้ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว โดยมีคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 30 เห็นชอบในการพิจารณาปรับปรุงเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ ส.ป.ก.4-01 ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมีเกษตรกรที่เข้าคุณสมบัติการเปลี่ยนเป็นโฉนดเพื่อการเกษตร จำนวน 2.27 ล้านแปลง เนื้อที่ประมาณ 22 ล้านไร่ เกษตรกร จำนวน 1.6 ล้านคน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรผู้ได้รับโฉนดเพื่อการเกษตร ส.ป.ก. จึงได้จัดพิธี kick off การมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกร พร้อมกันทั่วประเทศ จำนวน 25,000 ฉบับ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ตามที่รัฐบาลได้ให้สัญญาไว้ เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรทุกคนได้ใช้ประโยชน์ สามารถนำเอกสารนี้ไปสร้างมูลค่าเพิ่มในการประกอบกิจการภาคการเกษตร ซึ่ง ส.ป.ก. จะดำเนินการมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้แล้วเสร็จทั่วประเทศโดยเร็ว และพร้อมที่จะเป็นกองทัพที่จะอุดหนุนทุกท่านให้อยู่ดี อยู่นิ่ง มีความสุขในเขตปฏิรูปที่ดินตลอดไป

ทั้งนี้ การขึ้นทะเบียนขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรทั้งจากระบบออนไลน์ และออฟไลน์ ปัจจุบันมีเกษตรกรยื่นความประสงค์ขอออกโฉนดรวมทั้งสิ้น 227,152 แปลง ซึ่งหลังจากนี้ได้มอบหมายให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สร้างการรับรู้และความเข้าใจนโยบายของรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ส.ป.ก. ในการดำเนินงานเพิ่มศักยภาพมูลค่าโฉนดเพื่อการเกษตร ทั้ง ส.ป.ก. และหน้าที่ของผู้ที่ได้รับที่ดินไป ตลอดจนเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรต่อไป

สำหรับการยื่นความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เปิดรับแจ้งความประสงค์พร้อมกันทั่วประเทศ 3 ช่องทาง ได้แก่ ส.ป.ก. ทุกจังหวัด ศูนย์บริการประชาชน (Mobile Unit) และระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ ส.ป.ก. (ข้อมูล ณ วันที่ 13 ม.ค. 67) มีผู้ยื่นความประสงค์ 227,152 แปลง ออกโฉนดไปแล้ว 33,663 แปลง คิดเป็น 275,100 ไร่ เกษตรกร 29,006 ราย

ในโอกาสนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ส่งสารถึงพี่น้องเกษตรกร จากนโยบายรัฐบาลนำไปสู่การปฏิบัติที่เห็นผลเป็นรูปธรรม โดยกล่าวว่า “ในนามของรัฐบาล ผมขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับโฉนดเพื่อการเกษตร ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน เพื่อสร้างอาชีพ รายได้ และความมั่นคงในชีวิต โดยรัฐบาลจะเร่งดำเนินการให้ประชาชนมีสิทธิในที่ดิน โดยพิจารณาเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เป็นโฉนด เพื่อสามารถนำไปต่อยอด เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ นำมาพัฒนาที่ดินและอาชีพ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในระยะยาว ผมขอขอบคุณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่น่านโยบายสู่การปฏิบัติจนเกิดผลเป็นรูปธรรม โฉนดเพื่อการเกษตรที่สำเร็จนี้เป็นของขวัญปีใหม่จากรัฐบาล ซึ่งมีโฉนดเพื่อการเกษตรแล้วจำนวน 2.1 ล้านไร่ และรัฐบาลหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เกษตรกรที่ได้รับโฉนดเพื่อการเกษตรวันนี้ จะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่าง ๆ นำมาซึ่งอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนต่อไป ผมให้ความมั่นใจว่ารัฐบาลยังคงมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหา เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี และมีความสุขต่อไปครับ” นายกฯ กล่าว









คอลัมน์ - ข่าวเด่น พระราชสำนัก การเมือง โลกธุรกิจ อาชญากรรม กทม.

ในประเทศ เกษตร ต่างประเทศ กีฬา ผู้หญิง บ้านเกิด ยานยนต์

รมว.เกษตรฯประชุม คกก.นโยบายปาล์มฯ เร่งต่อยอดผลิตภัณฑ์ เพิ่มขีดความสามารถ

วันจันทร์ ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2567, 06.00 น.

Tag :



ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ครั้งที่ 2/2566 ที่สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ว่าประเทศไทยมีอัตราการสกัดน้ำมันปาล์ม ณ เดือนมกราคม-ตุลาคม 2566 อยู่ที่ 18.28% ซึ่งสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้กำหนดมาตรการรับซื้อผลปาล์ม เพื่อส่งเสริมการผลิตและการซื้อของทะเลลายปาล์มคุณภาพ ได้แก่ 1.ทะเลลายปาล์มน้ำมัน ซึ่งจะกำหนดมาตรฐานทะเลลายปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งจะเก็บเกี่ยว และ 2.การปฏิบัติที่ดีสำหรับลานทะเลลายปาล์มน้ำมัน โดยกำหนดมาตรฐานลานที่ดีตั้งแต่การรับซื้อ การเก็บรักษา รวมถึงการขนส่งทะเลลายปาล์มน้ำมันไปยังโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม เพื่อให้ได้ทะเลลายปาล์มน้ำมันที่ดีมีคุณภาพ เหมาะแก่การใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ซึ่งมาตรการดังกล่าวกำหนดขึ้นเพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งเตรียมผลักดันการต่อยอดสินค้าทางเกษตรจากปาล์มน้ำมันในชุมชน โดยการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้เกษตรกร เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้ทันต่อสถานการณ์โลกและเกิดประโยชน์สูงสุด

สำหรับโครงการบริหารจัดการสมมูลน้ำมันปาล์ม ปี 2566-2567 ที่ประชุมมีมติให้มีการทบทวนรายละเอียดโครงการอย่างรอบคอบ รวมทั้งเร่งรัดการศึกษารายละเอียดให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อรักษาราคาสมมูลและช่วยเหลือเกษตรกรตามความเหมาะสมต่อไป



☑ ทารื้อ...ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รวบรวมเกษตรกรและสหกรณ์ ถ่ายรูปหลังหารือร่วมกับ นาย จู ตง หยู ผอ.ใหญ่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ โดยมี นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหาร เข้าร่วม เมื่อเร็ว ๆ นี้



'ธรรมนัส' ถกคกก.พัฒนาฯ ขับเคลื่อนแผนงานด้านสหกรณ์

วันจันทร์ ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2567, 06.00 น.

Tag :



ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 3/2566 มีวาระเพื่อพิจารณาที่สำคัญ ดังนี้ 1.เห็นชอบการฝากและลงทุนของสหกรณ์ โดยการลงทุนผ่านกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) ให้มีการปรับปรุงประกาศ คพช.เรื่องข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2563 ให้ครอบคลุมตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการลงทุน และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการการลงทุนกำหนดแนวทางปฏิบัติ กรณีสหกรณ์นำเงินไปลงทุนผ่านกองทุนส่วนบุคคลให้เป็นไปตามที่ คพช.ให้ความเห็นชอบ เรื่องการลงทุนได้ตามมาตรา 62 (7) แห่ง พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความชัดเจน และ 2.เห็นชอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ประจำปี พ.ศ.2567 ภายใต้แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2566-2570) โดยมีแนวทางประกาศให้ปี 2567 เป็นปีแห่งการรณรงค์จัดทำแผนกลยุทธ์ (พ.ศ.2567-2570) เสนอที่ประชุมใหญ่ของทุกสหกรณ์ที่มีสถานะดำเนินกิจการ และนำแผนฯ ไปใช้จัดทำโครงการ/กิจกรรมรองรับผ่านแผนงานประจำปี

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1.การดำเนินการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2566-2570) สำหรับการดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติในปี พ.ศ.2567 มีการสื่อสารทำความเข้าใจวิธีการขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่รูปแบบการจัดทำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ให้สอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในหัวขั้ที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) รวมถึงการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการสหกรณ์ในประเทศไทย 2.รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1-6

3.การปรับปรุงหลักสูตร “การเงินการบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์” เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการสหกรณ์ฯ 4.เกณฑ์การตรวจสอบและรับรองผลการเป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเป็นชุมนุมสหกรณ์ ระดับประเทศ พ.ศ.2561 และ 5.รายงานข้อมูลสหกรณ์ที่มีแอปพลิเคชันทางการเงินให้สมาชิกตรวจสอบธุรกรรมทางการเงิน โดยพบว่าสหกรณ์ทุกประเภท เฉพาะสหกรณ์ที่มีสถานะ Active 6,286 แห่ง มีแอปพลิเคชันให้สมาชิกตรวจสอบธุรกรรมทางการเงิน 1,350 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 21.48 แยกเป็นสหกรณ์ภาคการเกษตร 435 แห่ง สหกรณ์นอกภาคการเกษตร 915 แห่ง สหกรณ์ที่ไม่มีแอปพลิเคชันให้สมาชิกตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินมีแผนจะใช้แอปพลิเคชัน 329 แห่ง สำหรับในปี 2567 มีนโยบายให้หน่วยงานส่งเสริมให้สหกรณ์ทุกประเภทที่มีทุนดำเนินงาน 100 ล้านบาทขึ้นไปมีแอปพลิเคชันให้สมาชิกใช้ 90% สามารถช่วยป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้



เกษตรฯจัดงานวันรวมญาติชาวเล

วันจันทร์ ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2567, 06.00 น.

Tag :



ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ และรองประธานคณะกรรมการแก้ปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ประธานเปิดงานวันรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล ครั้งที่ 13 “โอบกอดฉันไว้จนกว่าจะเจอความยุติธรรม” โดยมีนายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ ผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ และหัวหน้าส่วนราชการ จ.ภูเก็ต เข้าร่วม ที่ชุมชนชาวเลแหลมหลา-หินลูกเดียว ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต สำหรับงานรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเลเป็นการรวมตัวกันของพี่น้องชาวเลอันดามันทั้ง 3 ชนเผ่า ประกอบด้วย 1.ชนเผ่ามอแกน 2.ชนเผ่ามอแกน และ 3.อุรักลาไวย์ ซึ่งกระจายอยู่ใน 5 จังหวัด ได้แก่ จ.ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และสตูล ตามวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองวิถีชีวิตที่มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนานให้คงอยู่ต่อไป พร้อมทั้งเปิดหมดเขตพื้นที่คุ้มครองทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลชุมชนหินลูกเดียว ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในส่งเสริมสิทธิชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความมั่นคงในที่อยู่อาศัยที่ดี ทั้งนี้ ร.อ.ธรรมนัส ได้มอบหมายกรมประมง ในการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเล เพื่อต่อยอดวิถีชีวิตสู่การเพิ่มพูนรายได้ให้แก่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ในชุมชนอย่างยั่งยืน

“ในบทบาทหน้าที่ของ รมว.เกษตรฯ และรองประธานคณะกรรมการแก้ปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-Move) พร้อมขับเคลื่อนนโยบายแบบบูรณาการเพื่อการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล ทั้งในส่วนของโฉนดที่ดิน ตลอดจนการเข้าถึงสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ อย่างทั่วถึง ในด้านการประกอบอาชีพได้มอบหมายกรมประมงในการส่งเสริมอาชีพให้กับพี่น้องชาวเล เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตภายในชุมชนอย่างทั่วถึงและเร่งรัดแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป” รมว.เกษตรฯ กล่าว

MATICHON ONLINE

มติชนออนไลน์

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567

M ข่าวในพระราชสำนัก การเมือง > เศรษฐกิจ > โลก > ภูมิภาค > ต่างประเทศ > การศึกษา > ศิลปะ > ประเพณี > แดงหนังสือ > อื่นๆ >

อนุชา มอบโฉนดที่ดิน ส.ป.ก.ให้เกษตรกรชุมพร 129 ราย เพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน

วันที่ 15 มกราคม 2567 - 14:18 น.

Facebook Twitter LINE Copy Link



'อนุชา' ลงพื้นที่ จ.ชุมพร มอบโฉนดที่ดิน ส.ป.ก. ให้เกษตรกร 129 ราย มุ่งใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์-เพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

เมื่อวันที่ 15 มกราคม ที่โรงเรียนครนพิทยาคม ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตร ภายใต้งาน "Kick off มอบโฉนดเพื่อการเกษตรเป็นของขวัญปีใหม่ ปี พ.ศ.2567" โดยมี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายวิชัย สดสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร เขต 1 นายสุพล จุลใส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร เขต 3 ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวอนงค์นาด จำแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และเกษตรกรจังหวัดชุมพร เข้าร่วม

นายอนุชากล่าวว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของรัฐบาลเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 มุ่งหวังให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์เพื่อสร้างโอกาส ในการมีอาชีพ รายได้ และความมั่นคงในชีวิต โดยรัฐบาลได้เร่งดำเนินการให้ประชาชนมีสิทธิในที่ดิน มีชีวิตที่มั่นคง พิจารณาเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ให้เป็นโฉนดเพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ นำมาพัฒนาที่ดินเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาว ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ โดย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้ตั้งเป้าหมายและนำมาขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวจนสำเร็จลุล่วงด้วยดีด้วยการเปลี่ยนสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินจาก ส.ป.ก.4-01 ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนยังมีแนวทางในการขับเคลื่อนเรื่องการทำโฉนดต้นไม่ในเขต ส.ป.ก. ซึ่งเป็นการออกเอกสารสิทธิ สำหรับต้นไม้ที่เป็นพืชเศรษฐกิจ เช่น ต้นยางพาราที่ปลูกบนที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ เป็นต้น



“ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านที่ได้รับมอบโฉนดเพื่อการเกษตร เพื่อให้ทุกท่านสามารถนำไปต่อยอดในการเข้าถึงโอกาสการให้บริการของภาครัฐ เป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เพิ่มมากขึ้น ทำให้พี่น้องเกษตรกรได้มีทางเลือกในการพัฒนาที่ดิน พัฒนาอาชีพของตัวเอง และสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นของขวัญที่ผมมอบให้พี่น้องเกษตรกรเพื่อเป็นการส่งความสุขให้ทุกท่าน เพื่อให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น” นายอนุชา กล่าว

นายอนุชา กล่าวอีกว่า สำหรับ จ.ชุมพร มีเกษตรกรที่ได้รับมอบโฉนดเพื่อการเกษตรในวันนี้ 129 ราย 149 แปลง เนื้อที่ประมาณ 1,340 ไร่ 2 งาน 7 ตารางวา โดยชุมพรมีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 668,300 ไร่ เป็นพื้นที่เขตดำเนินการปฏิรูปที่ดินเนื้อที่ประมาณ 515,907 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัด 8 อำเภอ 47 ตำบล โดยได้ดำเนินการจัดที่ดินให้เกษตรกรแล้วทั้งสิ้น 32,569 ราย 44,136 แปลง เนื้อที่ประมาณ 503,485 ไร่ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเอกสาร สิทธิ ส.ป.ก. 4-01 ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกรจำนวน 6,182 แปลง เนื้อที่ประมาณ 76,710 ไร่

MATICHON ONLINE

มติชนออนไลน์

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567

M ข่าวในพระราชสำนัก การเมือง > เศรษฐกิจ > ในประเทศ > ภูมิภาค > ต่างประเทศ > การศึกษา > ไลฟ์สไตล์

อนุชา จ่อลดค่าธรรมเนียมสัมพัทธ์น้ำผ่านท่า ลดภาระชาวประมง เผย อสป. ยุติเก็บค่าเช่ายกหนีผู้ค้า

วันที่ 15 มกราคม 2567 - 17:52 น.

[Facebook](#) [Twitter](#) [LINE](#) [Copy Link](#)



'อนุชา' เตรียมลดค่าธรรมเนียมสัตว์น้ำผ่านท่า หวังลดภาระชาวประมง ด้าน อสป. เผยความคืบหน้า ยุติเก็บค่าเช่ายกหนีผู้ค้า แก้ปัญหาสู่ช้อยดีแล้ว

เมื่อวันที่ 15 มกราคม นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านชุมชนสะพานปลาจังหวัดชุมพร พร้อมมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนงานขององค์การสะพานปลา (อสป.) โดยมี นายวิรัตน์ มาประณีต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายวิชัย สุดสวาสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดชุมพร นางสาวอนงค์นาค จำแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายปรีดา ยิ่งสุขสถาพร ผู้อำนวยการ อสป. ผู้บริหารและพนักงาน อสป. ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน เข้าร่วม ณ ท่าเทียบเรือประมงชุมพร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร



นายอนุชา กล่าวว่า รัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากโดยการส่งเสริมอาชีพประมงและเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อสร้างรายได้ให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ สำหรับตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร ถือเป็นชุมชนประมงที่สำคัญแห่งหนึ่ง ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้ให้ความสำคัญ เนื่องจากอาชีพชาวประมงถือเป็นอาชีพดั้งเดิมจากรุ่นสู่รุ่น ทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนและสร้างความเป็นอยู่ของพี่น้องให้ดีขึ้นได้ ดังนั้น เพื่อให้พี่น้องที่ประกอบอาชีพประมงได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดภาระค่าใช้จ่าย มีรายได้เพิ่มขึ้น จึงได้มอบแนวทางให้ อสป. เตรียมประกาศลดอัตราค่าธรรมเนียมลสัตว์น้ำผ่านท่าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเพื่อมอบเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ให้กับชาวประมงทั่วประเทศต่อไป



นายอนุชา กล่าวอีกว่า ส่วนความคืบหน้าการแก้ไขปัญหากฎีเช่าบ้านชุมชนสะพานปลาจังหวัดชุมพรได้ยื่นหนังสือร้องเรียน ว่าได้รับผลกระทบจากการเก็บค่าเช่าและสัญญาจาก อสป. นั้น ขณะนี้ได้รับรายงานว่าข้อร้องเรียนต่างๆ อสป. ได้ดำเนินการเร่งรัดแก้ไขจนถูกนำไปสู่ข้อยุติแล้ว ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง ทั้ง 2 ประเด็นหลัก



ได้แก่ 1. สำหรับพื้นที่ของท่าเทียบเรือประมงชุมพรดังกล่าว เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ให้พี่น้องประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งจังหวัดได้มอบให้ อสป. รับผิดชอบนั้น อสป. ดำเนินการยุติการเก็บค่าเช่าอาคารพาณิชย์ ค่าเช่าที่ดินต่างๆ ทั้งหมด และผู้เช่ารายใดที่มีการบอกเลิกสัญญาและมีการทำหนังสือรับสภาพหนี้เพื่อผ่อนชำระหนี้จะดำเนินการยุติหนี้ทันที



นายอนุชากล่าวอีกว่า 2.อสป.ได้เร่งรัดดำเนินการส่งคืนพื้นที่อาคารพาณิชย์และที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้างต่างๆ บริเวณท่าเทียบเรือประมงชุมพร และส่งมอบให้กับกรมธนารักษ์เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ จากพื้นที่เดิม 140 ไร่ เหลือเพียงใช้ประโยชน์ตามภารกิจ ประมาณ 30 ไร่ สำหรับดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับท่าเทียบเรือประมง ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ.2496 โดย อสป.จะจัดเก็บค่าธรรมเนียมล้งสัตว์น้ำ และอื่นๆ ตามประกาศของ อสป. ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของกรมที่ดิน ถอนสภาพที่ดินสาธารณะประโยชน์ (ยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร) ต่อไป



นายอนุชากล่าวว่า ทั้งนี้ อสป. เริ่มเปิดดำเนินการท่าเทียบเรือประมงชุมพร เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2528 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพประมงและแก้ปัญหาความเดือดร้อนในสถานที่จอดเรือประมง ขนถ่ายสัตว์น้ำ และเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีระบบติดตามควบคุมกำกับดูแลคุณภาพสัตว์น้ำและสุขอนามัยของท่าเทียบเรือประมง และเป็นท่าเทียบเรือประมงที่ได้รับการตรวจประเมินสุขลักษณะท่าเทียบเรือประมง โดยกรมประมงปีละ 2 ครั้ง และได้รับการรับรองให้เป็นท่าเทียบเรือประมงสุขอนามัยเมื่อปี 2553 เป็นต้นมา

AGRICULTURE

Farmers given upgraded land title deeds

SUNTHORN PONGPAO

AYUTTHAYA: The first batch of "land title deeds for agriculture", an upgrade of the former *Sor Por Kor* 4-01 licence, was handed out to 25,000 registered farmers yesterday, Agriculture Minister Capt Thammanat Prompow said.

Capt Thammanat chaired a land title deeds ceremony at the Centre for the Promotion and Development of Additional Careers Outside of Agriculture in Bang Sai district of this Central Plains province.

Prime Minister Srettha Thavasin also sent a letter to the farmers, congratulating them on the land title upgrade.

The new deeds were handed out to the representatives from 11 provinces in the agricultural land reform areas: Kanchanaburi, Chon Buri, Chai Nat, Chachoengsao, Lop Buri, Saraburi, Nakhon Nayok, Suphan Buri, Prachin Buri, Uthai Thani, and Phetchaburi.

The idea of having titles for agricultural land is part of a plan to revise the titles of all 22 million rai of land under the Agriculture Ministry's responsibility within five years to upgrade the current regulation under the land reform law that was out of date and not in line with societal changes.



Thammanat: Titles part of land reforms

That 22 million rai of land was owned by at least 1.6 million deed owners, with at least 2.2 million documents supposed to be issued from the programme.

Some two million rai are now ready to be upgraded based on specific conditions, including that the land has been in their possession for five years or more.

Capt Thamanat said the ministry has devised extra measures to prevent the illegal possession of land, and wrongdoers will face criminal charges.

He said farmers on 226,839 land plots had been registered with the programme, both online

and physically.

Of those, 1,992 land plots, or 16,112 rai of agricultural areas, officially had their hands on land deeds.

As the programme is expected to grow, the ministry has ordered the related agencies to give farmers information regarding the upgraded deeds while seeking a way to add more value to them.

The agricultural deeds have benefits similar to those issued by the Defence Ministry's Department of Land but differ with a green Garuda mark on top of the document.

The deed's owners also receive more benefits from the Agricultural Land Reform Office (Alro).

The additional benefits include rights transferring, credit limit increases, individual guarantees, income making, and infrastructure promotion.

Winaraj Subsingsuk, Alro's secretary-general, said the office has now ordered related agencies to help spread the government's information on the programme.

Mr Winaraj said that the agencies and their networks will look after the farmers' well-being.

เกษตรกรเฮลั่น สปก.เป็นโฉนด เข้าถึงแหล่งทุน

พระนครศรีอยุธยา ● ชาวบ้านเฮลั่น รว. เกษตรฯ ดิกออฟเปลี่ยน สป.ก.4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรพร้อมกันทั่วประเทศ 25,000 ฉบับ มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้พี่น้องเกษตรกร ตั้งเป้าเข้าถึงแหล่งทุน ประชาชนอยู่ดี กินดี ขณะ มท.2 ลุยเต็มสูบจัดระเบียบใหม่ ที่ดินถูกบุกรุก นำมาแปลงสินทรัพย์เป็นทุนให้ ปชช.ได้รับสิทธิ์ ด้านนายกฯ ขอบคุณทุกหน่วยงานช่วยกันผลักดันนโยบายจนเป็นรูปธรรม

เมื่อวันจันทร์ ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน “Kick Off พิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตรเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2567” โดยมีนายไชยาพรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ว่าราชการจังหวัด 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี, ชัยนาท, ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, สบบุรี, สระบุรี, นครนายก, สุพรรณบุรี, ปราจีนบุรี, อุทัยธานี และจังหวัดเพชรบุรี แขกผู้มีเกียรติ และเกษตรกรเข้าร่วม นอกจากนี้ยังมีการ Kick Off พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ

โดย ร.อ.ธรรมนัสระบุว่า จากนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 ต้องการพัฒนาเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ให้เป็นโฉนด กระทรวงเกษตรฯ โดย ส.ป.ก.จึงได้ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว โดยคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้อำนาจจากตามมาตรา 30

อ่านต่อหน้า 2

เกษตรกรเฮลั่น

เห็นชอบในการพิจารณาปรับปรุงเอกสาร

สิทธิการใช้ประโยชน์ สป.ก.4-01 ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมีเกษตรกรที่เข้าคุณสมบัติการเปลี่ยนเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรจำนวน 2.27 ล้านแปลง เนื้อที่ประมาณ 22 ล้านไร่ เกษตรกร จำนวน 1.6 ล้านคน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรผู้ได้รับโฉนดเพื่อการเกษตร ส.ป.ก.จึงได้จัดพิธี Kick Off การมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกร พร้อมกันทั่วประเทศ จำนวน 25,000 ฉบับ

“เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ตามที่รัฐบาลได้ให้สัญญาไว้ เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรทุกคนได้ใช้ประโยชน์ สามารถนำเอกสารนี้ไปสร้างมูลค่าเพิ่มในการประกอบกิจการภาคการเกษตร ซึ่ง ส.ป.ก.จะดำเนินการมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้แล้วเสร็จทั่วประเทศโดยเร็ว และพร้อมที่จะเป็นกองทัพที่จะอุดหนุนทุกท่านให้อยู่ดี อยู่ดี มีความสุขในเขตปฏิรูปที่ดินตลอดไป” ร.อ.ธรรมนัสระบุ

ร.อ.ธรรมนัสระบุด้วยว่า สำหรับการขึ้นทะเบียนขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรทั้งจากระบบออนไลน์และออฟไลน์ ปัจจุบันมีเกษตรกรยื่นความประสงค์ขอออกโฉนดรวมทั้งสิ้น 227,152 แปลง ซึ่งหลังจากนี้ได้มอบหมายให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สร้างการรับรู้และความเข้าใจนโยบายของรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ส.ป.ก. ในการดำเนินงานเพิ่มศักยภาพมูลค่าโฉนดเพื่อการเกษตร ทั้ง ส.ป.ก.และหน้าที่ของผู้ที่ได้รับที่ดินไป ตลอดจนเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร

อย่างไรก็ตาม การยื่นความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เปิดรับแจ้งความประสงค์พร้อมกันทั่วประเทศ 3 ช่องทาง ได้แก่ ส.ป.ก.ทุกจังหวัด, ศูนย์บริการประชาชน (Mobile Unit) และระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ ส.ป.ก. (ข้อมูล ณ วันที่ 13 ม.ค. 67) มีผู้ยื่นความประสงค์ 227,152 แปลง ออกโฉนดไปแล้ว 33,663 แปลง คิดเป็น 275,100 ไร่ เกษตรกร 29,006 ราย

ที่ จ.อุบลราชธานี นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รมช.มหาทไทย เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกรชาว อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

120 ราย จำนวน 120 แปลง จำนวนกว่า 900 ไร่ ณ ที่ว่าการอำเภอเดชอุดม เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน โดยนายเกรียงกล่าวตอนหนึ่งว่า การมอบโฉนดเพื่อการเกษตรเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่มั่นคง โดยการยกระดับเอกสารสิทธิ สป.ก.4-01 เป็นโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และพี่น้องเกษตรกรจะต้องมีสิทธิและหน้าที่ดังนี้ คือ 1.การจัดที่ดินยังคงเป็นไปเพื่อประกอบเกษตรกรรมตามศักยภาพของพื้นที่ 2.สามารถเปลี่ยนมือได้ระหว่างเกษตรกรที่มีคุณสมบัติด้วยกันตามที่กฎหมายกำหนด 3.ต้องปลูกไม้มีค่าในพื้นที่ตามสัดส่วนที่ ส.ป.ก.กำหนด 4.สามารถใช้ค้ำประกันเงินกู้กับสถาบันการเงินได้ทุกแห่ง โดยเฉพาะสถาบันการเงินของรัฐ (SFBs) และ 5.ต้องถือครอง สป.ก.4-01 และทำประโยชน์ไม่น้อยกว่า 5 ปี

“ร.อ.ธรรมนัสได้ดำเนินการแจกโฉนดที่ดิน สป.ก.4-01 เป็นที่แรก โดยตั้งเป้าจะแจก สป.ก.ให้เสร็จภายใน 5 ปี สำหรับจังหวัดอุบลราชธานีผมจะทำให้เสร็จภายใน 1 ปี นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการตรวจสอบที่ดินที่เป็นที่สาธารณประโยชน์ ทั้งที่ราชพัสดุ ที่ดินของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงที่ดินของกระทรวงมหาดไทยที่ถูกบุกรุกจะจัดระเบียบใหม่ และให้พี่น้องประชาชนได้รับสิทธิและแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ขอย้ำว่ารัฐบาลจะทำให้พี่น้องอยู่ดีกินดี และการมีโฉนดเพื่อการเกษตรนี้จะช่วยแก้ปัญหาความยากจน และปัญหาหนี้สินให้แก่เกษตรกรอีกด้วย” รมช.มหาทไทยระบุ

ที่ จ.ชุมพร นายอนุชา นาคาศัย รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตร ภายใต้งาน “Kick Off มอบโฉนดเพื่อการเกษตรเป็นของขวัญปีใหม่ ปี พ.ศ. 2567” สำหรับจังหวัดชุมพร มีเกษตรกรที่ได้รับมอบโฉนดเพื่อการเกษตรในวันนี้จำนวน 129 ราย 149 แปลง เนื้อที่ประมาณ 1,340 ไร่ 2 งาน 7 ตารางวา

ที่ จ.ยะลา ที่ห้องประชุมศรีญาณอลัน 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผวจ.ยะลา เป็น

ประธานมอบโฉนดเพื่อการเกษตรของสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา แก่เกษตรกรจำนวน 110 ราย จำนวนทั้งหมด 181 แปลง 1,058 ไร่ 3 งาน 15 ตารางวา

ด้านนายอาแว สะมะแอ เกษตรกรในพื้นที่ ม.4 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา เปิดเผยว่า วันนี้ดีใจมากที่ได้รับมอบโฉนดเพื่อการเกษตรนำร่อง ขอขอบคุณรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา ที่พลิกฝันให้เป็นจริง ตนจะนำประโยชน์ตรงนี้ ไปต่อยอดเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตด้านการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่ต่อไป

วันเดียวกัน นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.การคลัง กล่าวขอบคุณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่น่านโยบายไปสู่การปฏิบัติจนเกิดผลเป็นรูปธรรม โฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรที่สำเร็จนี้เป็นของขวัญปีใหม่จากรัฐบาล ซึ่งมีโฉนดเพื่อการเกษตรแล้วจำนวน 2.1 ล้านไร่ และรัฐบาลหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เกษตรกรเหล่านี้จะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่าง ๆ นำมาซึ่งอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนต่อไป ตนให้ความมั่นใจว่ารัฐบาลยังคงมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหา เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุขต่อไป.

บวมเรียน'รำ-อาหารไทย'

นายกฯ เล็งให้วิชาพิเศษ จงใจต่างชาติพำนักยาว ธรรมเนียมสแจกโฉนดสปก. อุตาปลดล็อก'โซลาร์รูป'

นายกฯ เล็งออกวิชาพิเศษตั้งต่างชาติเรียนรำ-อาหารไทย 'สรรพากร' จ่อปรับโครงสร้างภาษีบุหรี่เหลืออัตราเดียว จัดเก็บจากราคาขายปลีกสกัดลักลอบนำเข้า 'สุริยะ' สั่งศึกษากรมสถนฯ ขนส่ง บขส. อยู่แห่งเดียวกันที่'กรุงเทพอภิวัฒน์' (อ่านต่อหน้า 11)

ต่อจากหน้า 1

รำ-อาหารไทย

หนุนซอฟต์แวร์เวอร์ทุกประเภท

เมื่อวันที่ 14 มกราคม นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โพสต์ข้อความผ่านเอ็กซ์ สนับสนุนซอฟต์แวร์ของประเทศไทย โดยเฉพาะมวยไทย หลังรัฐบาลมีแผนเปิดตัววิชาพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมาประเทศไทยเพื่อฝึกมวยไทย โดยจะอนุญาตให้อยู่ได้จนถึง 90 วัน เพื่อจบหลักสูตรว่า "ผมและรัฐบาลไทยพร้อมสนับสนุนซอฟต์แวร์ของไทย การให้วิชาพิเศษ 90 วัน (จากวิชาปกติ 60 วัน) แก่คนที่สนใจจะเข้ามาเรียนมวยไทย เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ของการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยด้วยการใช้ความเป็นไทยส่งออกไปทั่วโลก เราไม่ได้คิดให้วิชาพิเศษเฉพาะเพียงมวยไทยเท่านั้น แต่ซอฟต์แวร์อื่นๆ เช่น รำไทย ดนตรีไทย การเรียนทำอาหารไทย ก็พร้อมสนับสนุนและกำลังเตรียมพิจารณาให้วิชาพิเศษเป็นลำดับต่อไปด้วย

สรรพสามิตลุยจัดพิกักบุหรี่ไฟฟ้า

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิตเปิดเผยว่า กรมอยู่ระหว่างการกำหนดพิกักบุหรี่ไฟฟ้าเข้าไปอยู่ในพิกักภาษีสรรพสามิต เพื่อสนับสนุนการปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมายในประเทศ ซึ่งบุหรี่ไฟฟ้าเป็นหนึ่งในนั้นด้วย แต่ที่ผ่านมากรมไม่มีอำนาจลงโทษผู้กระทำผิดได้ เนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้ายังไม่อยู่ในพิกัก ดังนั้น เมื่อเพิ่มเข้ามาในพิกักแล้วก็สามารถดำเนินการได้ทันที

"ยืนยันว่าการเพิ่มพิกักนี้ไม่ได้เป็นการเก็บภาษีเพื่อหวังผลรายได้ หรือทำให้บุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมาย แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการปราบปรามและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดเท่านั้น" นายเอกนิติกล่าว

ภาษีบุหรี่ใหม่เหลืออัตราเดียว

นายเอกนิติกล่าวว่า นอกจากนี้กำลังพิจารณาโครงสร้างภาษีสรรพสามิตบุหรี่ที่อยู่ในระหว่างการปรับปรุงใหม่ โดยจะใช้โครงสร้างภาษีอัตราเดียวซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานโลกคือเก็บตามปริมาณ จากปัจจุบันโครงสร้างภาษีสรรพสามิตบุหรี่มีสองอัตรา หากราคาบุหรี่ขายปลีกในท้องตลาดมีราคาของละไม่เกิน 72 บาท จะถูกจัดเก็บในอัตราภาษีที่ต่ำเพียง 25% ของ

ราคาขายปลีก เพื่อลดผลกระทบของผู้มีรายได้น้อยที่ยังจำเป็นต้องบริโภคยาสูบ แต่ถ้าราคาขายปลีกเกินกว่า 72 บาทต่อซอง อัตราภาษีจะขึ้นไปอยู่ที่ 42% นอกจากจะเสียภาษีในอัตราดังกล่าวแล้วบุหรี่ทุกซองไม่ว่าจะราคาเท่าไรจะต้องเสียภาษีตามปริมาณด้วย โดยคิดในอัตรา 1.25 บาทต่อมวน หรือประมาณ 25 บาทต่อซอง

"โครงสร้างภาษีบุหรี่ที่เป็นสองอัตราดังกล่าวทำให้ผู้ผลิตบุหรี่หลายอัตราภาษีที่สูง โดยหันมาขายบุหรี่ราคาต่ำ ไม่เกินซองละ 72 บาท เพื่อให้เสียภาษีอัตรา 25% แทนที่จะเป็น 42% หากกำหนดโครงสร้างภาษีสรรพสามิตบุหรี่เป็นอัตราเดียวจะต้องหาจุดที่สมดุล เพื่อให้กระทบต่อผู้บริโภคที่มีรายได้น้อยจนเกินไป และไม่เป็นการกระตุ้นให้เกิดการลักลอบนำบุหรี่เถื่อนเข้ามาขายในประเทศ เนื่องจากความแตกต่างระหว่างราคาบุหรี่ถูกกฎหมายกับบุหรี่เถื่อนมีช่องว่างที่ต่างกันมาก ในความเห็นของผมภาษีอัตราเดียวน่าจะเป็นอัตราที่อยู่ตรงกลาง ระหว่าง 25% กับ 42% แต่จำเป็นต้องไปศึกษาผลกระทบกรณีที่ใช้อัตราเดียว" นายเอกนิติกล่าว

นายเอกนิติกล่าวว่า นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติมอบหมายกระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพสามิตพิจารณาศึกษา ทบทวนโครงสร้างและอัตราภาษียาสูบทั้งในระยะปานกลางและระยะยาว เพื่อนำไปสู่โครงสร้างแบบอัตราเดียวในอนาคตที่เหมาะสม เป็นธรรม และคำนึงถึงการแข่งขันในตลาดรวมทั้งการดูแลสุขภาพของประชาชน พร้อมทั้งมอบหมายให้การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้เปลี่ยนมาปลูกพืชทดแทน และให้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สร้างองค์ความรู้ หรือสนับสนุนทางวิชาการให้กับเกษตรกรในการปลูกพืชทดแทนเพื่อลดพื้นที่การเพาะปลูกยาสูบอีกด้วย

ร้านอาหารวอนปลดล็อกน้ำเมา

นายสรเทพ โรจน์พจนารักษ์ ประธานชมรม

ผู้ประกอบการร้านอาหาร เปิดเผยว่า จากนโยบายนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้วยการอนุญาตให้เปิดผับถึงที่ 4 อยกเสนอให้รัฐบาลมีนโยบายปลดล็อกกฎหมายห้ามขายแอลกอฮอล์ในช่วงเวลา 14.00-17.00 น.ด้วย ในฐานะผู้ประกอบการร้านอาหารได้ทำหน้าที่สื่อถึงนายกรัฐมนตรีให้พิจารณาเรื่องนี้แล้ว เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของภาคธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

“สาระสำคัญของหนังสือดังกล่าวคือลดอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจร้านอาหารที่ไม่จำเป็น ด้วยการยกเลิกการกำหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างเวลา 14.00-17.00 น. ตามประกาศคณะปฏิวัติที่มีมาตั้งแต่ปี 2515 หรือกว่า 50 ปีแล้ว สร้างความวุ่นวายและผลกระทบต่อการค้าในธุรกิจร้านอาหารซึ่งมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวต่างชาติในการทำความเข้าใจในการต้องหยุดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาดังกล่าว ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งการท่องเที่ยว รวมถึงกฎหมายนี้ไม่เป็นสากลในยุคสมัยนี้ โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ซึ่งเศรษฐกิจของประเทศและการท่องเที่ยวยังไม่ฟื้นกลับมาเหมือนเดิม เหมือนก่อนหน้าโควิด ควรปรับแก้กฎหมายให้ทันสมัย เพื่อให้สอดคล้องกับไทยที่เป็นประเทศแห่งการท่องเที่ยว” นายสรเทพกล่าว

‘สุริยะ’สั่งศึกษารวมสถานียชส.

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงมีนโยบายชัดเจนยกระดับการให้บริการระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันทั้งทางบกและทางราง จึงสั่งการให้บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ไปว่าจ้างที่ปรึกษาในการศึกษาพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารสาธารณะแห่งใหม่ในพื้นที่กรุงเทพฯ บริเวณสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เพื่อรวมสถานีขนส่งผู้โดยสารสายเหนือ สายใต้ สายตะวันออกเฉียงเหนือ มาไว้แห่งเดียวกัน โดยผลการศึกษาจะต้องแล้วเสร็จและสามารถเสนอ ครม.ได้ภายในปี 2567 ส่วนการก่อสร้างในการรวมทุกสถานีจะต้องสำเร็จภายในรัฐบาลชุดนี้แน่นอน

เชื่อมโยงทางบก-รางไร้รอยต่อ

“นโยบายให้ย้ายสถานีขนส่งผู้โดยสารทั้ง

สายเหนือ สายอีสาน และสายใต้ มายังบริเวณพื้นที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เนื่องจากปัจจุบันสถานีขนส่งผู้โดยสารกระจายไปตามทิศต่างๆ ของกรุงเทพฯ ทั้งสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ สถานีเอกมัย สถานีรถเล็กจตุจักร ทำให้ประชาชนไม่สะดวกในการเข้าถึงการบริการ ประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวมีระบบราง คือรถไฟชานเมืองสายสีแดง รถไฟสายเหนือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ สายใต้ และรถไฟฟ้ามหานครความเร็วสูงรองรับ” นายสุริยะกล่าว

นายสุริยะกล่าวว่า ขณะเดียวกันสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ยังสามารถเชื่อมต่อไปยังสถานีรถไฟสายสีน้ำเงินที่สถานีบางซื่อ และรถไฟฟ้ามหานครสายสีม่วงที่สถานีเตาปูนได้อีกด้วย หากมีการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่จะต้องเชื่อมต่อกับสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ จะทำให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางได้แบบครบวงจรในพื้นที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม ในช่วงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่ยังไม่แล้วเสร็จ บขส.จะต้องปรับปรุงเพิ่มเติมอำนวยความสะดวก รวมถึงเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในหมอมติ 2 เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับการบริการที่ดีและปลอดภัยมากขึ้น

ศึกษาขยับสถานีหารายได้

นายสุริยะกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการย้ายสถานีหมอมติ 2 ถนนกำแพงเพชรกลับไปยังสถานีขนส่งหมอมติเดิมริมถนนพหลโยธินอย่างแน่นอน เนื่องจากกระทรวงคมนาคมได้พัฒนาสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์แล้วเสร็จ และมีแผนที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งของอาเซียน

นายสุริยะกล่าวว่า ส่วนกรณีหากย้ายหมอมติ 2 มาที่พื้นที่บริเวณสถานีกลาง จะกระทบต่อแผนพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ของ รฟท.ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่หรือไม่นั้น ในเรื่องนี้ รฟท.จะต้องไปปรับแผนพัฒนาพื้นที่บริเวณพหลโยธินให้สามารถสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารได้ ส่วนจะเป็นแปลงใดนั้นขึ้นอยู่กับข้อสรุปของผลการศึกษาค่าความเหมาะสม เชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อแผนที่ รฟท.จะพัฒนาอย่างแน่นอน

นายสุริยะกล่าวอีกว่า หากขยับสถานีขนส่งผู้โดยสารในแต่ละพื้นที่แล้วมาอยู่ที่เดียวกันที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์แล้ว พื้นที่เดิมของแต่ละสถานีจะมีการศึกษาว่าพื้นที่ดังกล่าวจะสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ให้กับ บขส.อย่างไรต่อไป ซึ่งมีทั้งในรูปแบบการ

ปล่อยเช่า หรือการขาย เช่น พื้นที่สถานีขนส่งเอกมัยปัจจุบันราคาประเมินที่ดินมีมูลค่าสูงถึงประมาณ 7,000 ล้านบาท

รฟท.เปิดวิ่งนราธิวาส15ม.ค.

นายเอกริช ศรีอาระยันพงษ์ หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการ รฟท. เปิดเผยว่า ตามที่เกิดสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันใน จ.นราธิวาส เป็นเหตุให้มีมวลน้ำไหลเข้าท่วมทางรถไฟระหว่างสถานีมะริโอ-ตันหยงมัส อ.ระแงะ ทางบางส่วนได้รับความเสียหายและขบวนรถไม่สามารถวิ่งผ่านได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชน การรถไฟจึงได้ประกาศปิดเส้นทางช่วงระหว่างสถานีมะริโอ-ตันหยงมัส เป็นการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมทางตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

นายเอกริชกล่าวว่า ล่าสุด เจ้าหน้าที่เร่งลงพื้นที่ซ่อมแซมเส้นทางพื้นที่หลังระดับน้ำลด ส่งผลให้การซ่อมแซมทางรถไฟที่ชำรุดเสียหายดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และพร้อมกลับมาให้บริการเดินรถในเส้นทางสายใต้ช่วงสถานีมะริโอ-สถานีตันหยงมัส จ.นราธิวาส ได้ตามปกติอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 15 มกราคมเป็นต้นไป

ธรรมนัสดีเดย์แจกโฉนดส.ป.ก.

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 15 มกราคม กระทรวงเกษตรฯโดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จะมีการฝึกอบรมมอบโฉนดเพื่อการเกษตรเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน 25,000 ราย ทั่วประเทศ

“ผมจะเป็นประธานในการมอบโฉนดเพื่อการเกษตร จำนวน 1,000 ฉบับ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา เวลา 09.00 น. สำหรับส่วนภูมิภาคกำหนดจัดงาน ณ ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชในแต่ละจังหวัด โดยมอบหมายให้ผู้ว่าราชการในแต่ละจังหวัด หรือ ส.ป.ก.แต่ละจังหวัดเป็นผู้แจกต่อไป” ร.อ.ธรรมนัสกล่าว

ก.อุตสาหกรรมปลุกโซลาร์รูฟท็อป

นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้สั่งการให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมเร่งดำเนินการให้การผลิตพลังงานไฟฟ้าบนหลังคา หรือ

โซลาร์รูฟท็อป ไม่ขายโรงงานที่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) อีกต่อไป ขณะนี้อยู่ในกระบวนการแก้ไขกฎกระทรวง คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในปีนี้ ซึ่งเป็นไปตามแผนนโยบายของรัฐบาล ในการผลักดันทุกภาคส่วนใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดและราคาถูก จะเป็นจุดแข็งตอบสนองกติกาสากลและดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (เอฟดีไอ) ให้เพิ่มมากขึ้น เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศแบบซีไรคาร์บอน ปัจจุบันความต้องการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เติบโตก้าวกระโดด เนื่องจากราคาพลังงานปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ต้นทุนการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปถูกลง จึงมีผู้ประกอบการต้องการติดตั้งจำนวนมาก

นายณัฐพลกล่าวว่า การปลดล็อกครั้งนี้จะทำให้การติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปทุกภาคส่วนได้ประโยชน์ ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ภาคอสังหาริมทรัพย์ ภาคศูนย์การค้า ภาคโรงแรม ภาคบริการ รวมทั้งบ้านเรือนประชาชน เพราะกฎหมายโรงงานปัจจุบันกำหนดว่า การติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปที่มีกำลังผลิตเกินกว่า 1,000 กิโลวัตต์ หรือ 1 เมกะวัตต์ เข้าข่ายเป็นโรงงานต้องขอรับใบอนุญาต ซึ่งบ้านไม่ถึงอยู่แล้ว แต่รูปแบบอื่นอาจเป็นอุปสรรคที่ต้องขออนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ก่อน และผลจากการปลดล็อกไม่เพียงลดต้นทุนการประกอบธุรกิจให้เอกชน ยังลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 500 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อเมกะวัตต์ต่อปี เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 62,500 ต้น สนับสนุนไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน 2593 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ปี 2608

ปี'67มาแรงสู่ค่าไฟทะเล4บ.

นายปิยะศักดิ์ พิเชษฐวินวิน อุปนายกสมาคมผู้ประกอบการและช่างพลังงานแสงอาทิตย์ กล่าวว่า แนวโน้มธุรกิจติดตั้งแผงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (โซลาร์รูฟท็อป) ปี 2567 มีอัตราการ

เติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเนื่องจากค่าไฟฟ้าของไทยอยู่ในอัตราสูง 4.18 บาทต่อหน่วย (งวดมกราคม-เมษายน2567) ทำให้ภาคธุรกิจ หน่วยงานรัฐมีการลงทุนติดตั้งในอาคารโรงงาน เพื่อควบคุมต้นทุนในระยะยาว ด้านทิศทางของราคาแผงและอุปกรณ์การติดตั้งปีนี้ทรงตัวหลังราคาปรับลดลงมากช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันแผงโซลาร์ส่วนใหญ่ยังนำเข้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะจีน โดยไทยมีผู้รับเหมาติดตั้งแผงโซลาร์และอุปกรณ์จำนวนมาก ทำให้การติดตั้งแข่งขันค่อนข้างสูง

นายปิยะศักดิ์กล่าวถึงโครงการโซลาร์ภาคประชาชนที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ปรับหลักเกณฑ์การรับซื้อไฟฟ้า เมื่อวันที่ 21 มีนาคมที่ผ่านมา กำหนดการรับซื้อแบบระยะยาว 10 ปี (2564-73) แทนการรับซื้อปีต่อปี รวมการรับซื้อไฟฟ้า 10 ปี จำนวน 90 เมกะวัตต์ และราคาซื้ออยู่ที่ 2.20 บาทต่อหน่วยว่า มีส่วนช่วยให้ประชาชนติดตั้งแล้วมีความคุ้มค่ามากขึ้น เพราะบางส่วนมีเหลือจากการใช้นำมาจำหน่ายได้ ประกอบกับค่าไฟปัจจุบันสูงถึง 4.18 บาทต่อหน่วย

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) แจ้งว่า โครงการโซลาร์ภาคประชาชนสำหรับปี 2566 มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการและผลิตไฟฟ้าเข้าระบบ (ซีไอดี) รวม 1,878 ราย กำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 10.18 เมกะวัตต์ มาจากการสมัครเข้าร่วมโครงการกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 1,664 ราย กำลังผลิตไฟฟ้าวรวม 9.11 เมกะวัตต์ และมาจากการสมัครเข้าร่วมโครงการกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 214 ราย กำลังผลิตไฟฟ้าวรวม 1.06 เมกะวัตต์ นับเป็นการเข้าร่วมโครงการที่มีปริมาณผลิตไฟฟ้าเข้าระบบสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อปี 2562 ซึ่งเกิดจากค่าไฟฟ้าของไทยที่ปรับขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาพรวมการเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชนนับตั้งแต่เริ่มโครงการในปี 2562-66 มีจำนวนผู้ติดตั้งโซลาร์เซลล์และขายไฟฟ้าเข้าระบบรวม 8,431 ราย ปริมาณไฟฟ้าที่ขาย 46.28 เมกะวัตต์

มติชน
กรอบนำ

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: อังคาร 16 มกราคม 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16746

หน้า: 12(กลาง)

Col.Inch: 5.02

Ad Value: 5,522

PRValue (x3): 16,566

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: จับกระแสภูมิภาค: เสวนาสหกรณ์ออมทรัพย์



●เสวนาสหกรณ์ออมทรัพย์

ขอนแก่น - นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษา รรท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการเสวนาสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ ในหัวข้อแนวโน้มเศรษฐกิจในปี 2567 และความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด จัดขึ้น มีผู้บริหารสหกรณ์กว่า 100 สหกรณ์จากทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม ที่โรงแรมอวานี ขอนแก่นไฮเทิลแลนด์ คอนเวนชันเซ็นเตอร์



Khaosod Online

🏠 ข่าวด่วน เด่นออนไลน์ บันเทิง กีฬา หวຍ ดวง คอลัมน์ฉบับรายวัน คลิปฮอต

ข่าวดี นโยบายรัฐบาลชัดเจนปราบยางเถื่อนจริงจัง ดันราคายางพาราพุ่ง ทะลุ 60 บาทต่อก.ก.

ทุกทิศทั่วไทย



ข่าวสด

15 ม.ค. 2567 - 09:21 น.

รองโฆษกรัฐบาล แจงข่าวดี ราคาขายพาราฟุ้งทะลุ 60 บาทต่อก.ก. ชัยดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เหตุ รมว.เกษตรฯ เอาจริงนโยบายปราบยางเถื่อน

15 ม.ค. 66 – น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากข้อมูลของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) วานนี้ (14 ม.ค.) ราคาน้ำยางพาราสดอยู่ที่ 60 บาทต่อ ก.ก.

ซึ่งจากข้อมูลตั้งแต่เดือน ก.ย. 66 จนถึงปัจจุบันราคาขายดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในการประกาศสงครามการลักลอบสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย โดยปราบปรามการลักลอบนำเข้ายางพาราผิดกฎหมาย เพื่อลดผลกระทบต่อราคายางพาราที่เกษตรกรได้รับ ส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง และสูงสุดในรอบ 16 เดือน

น.ส.เกณิกา กล่าวต่อว่า ร.อ.ธรรมนัส มุ่งเน้นที่จะสร้างเสถียรภาพให้กับยางพาราด้วยการเพิ่มปริมาณการใช้ยางภายในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐจะต้องกำหนดเป็นนโยบาย ควบคู่ไปกับการเร่งปราบปรามการลักลอบนำเข้ายางพาราผิดกฎหมาย โดยทีมปฏิบัติการพิเศษพยานาคราชทำหน้าที่สอดส่อง และเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้ายางผิดกฎหมาย

ซึ่งหากพบเบาะแสผู้กระทำผิด ก็สามารถแจ้งหน่วยงานผู้มีอำนาจดำเนินการจับกุมทันที พร้อมทั้งให้ กยท. บูรณาการร่วมทำงานกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ตั้งจุดตรวจสินค้าเกษตร ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในเส้นทางที่มีการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะตามแนวตะเข็บชายแดนประเทศเมียนมาร์ด้วย

“สถานการณ์ราคายางขณะนี้ดีขึ้น นอกจากปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ส่งผลให้ผลผลิตทั่วโลกลดลงแล้ว นโยบายด้านยางพาราของรัฐบาลที่ชัดเจน ในการประกาศสงครามกับยางพาราเถื่อน โดยสั่งปราบปรามอย่างจริงจังของ รมว.เกษตรฯ

เพราะที่ผ่านมา ปัญหาการลักลอบนำเข้ายางพาราตามชายแดน ส่งผลกระทบต่อและสร้างความเสียหายให้กับยางพาราในประเทศให้มีราคาที่ตกต่ำ เนื่องจากราคายางพาราในต่างประเทศถูกกว่าราคายางพาราในไทย ดังนั้น ร.อ.ธรรมนัส จึงเดินทางหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางอย่างจริงจัง” น.ส.เกณิกา กล่าว

สยามทีวี

กรมส่งเสริมสหกรณ์ แจงกรณีสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด



นายพิเชษฐ วัฒนศิริ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์... กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์... สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด...



กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกร... สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด...

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด... กรมส่งเสริมสหกรณ์... สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด...



สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด... กรมส่งเสริมสหกรณ์... สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด...



สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด... กรมส่งเสริมสหกรณ์... สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด...

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด... กรมส่งเสริมสหกรณ์... สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด...



สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด... กรมส่งเสริมสหกรณ์... สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด...



'กรมฝนหลวง'ร่วม kick off มอบโฉนดเพื่อการเกษตร

วันจันทร์ ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2567, 14.51 น.

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เข้าร่วมงาน Kick Off "พิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตรเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2567" โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วม อีกทั้งยังมีผู้ว่าราชการจังหวัด 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ลพบุรี สระบุรี นครนายก สุพรรณบุรี ปราจีนบุรี อุทัยธานี และจังหวัดเพชรบุรี แขกผู้มีเกียรติ และเกษตรกร เข้าร่วม ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ ยังมี Kick off พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ

- 006















